
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕7 
วันจันทร์ที่ 2๙ กันยายน ๒๕๕7 เวลา 14.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
                                                                                                                       .  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
๑.   นางจิราวรรณ  แย้มประยูร       ประธานกรรมการ 
      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์      กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน 
 แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
3. นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
4. นายพงศ์กูร  วิรัตนานันท์       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
5. นายทวีศักดิ์  ชยานันท์       กรรมการ 
 นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ  
 แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
6. นายสุรพล  ใจดี        กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการผลิตข้าว    
 แทนอธิบดีกรมการข้าว 
7.   นางอรสา  ดิสถาพร        กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
8. นายพงศ์พัฒน์  บุญชูวงศ์        กรรมการ 
      ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง  
 แทนอธิบดีกรมประมง 
9.  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน        กรรมการ 
      รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
 แทนเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
10. นางสาวสีค า  เจนหัตถการกิจ       กรรมการ 
      นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 
 แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
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๑1. นายสมยศ  ภิราญค า        กรรมการ 
       รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
      แทนเลขาธิการส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
๑2. นายชูศักดิ์  ชื่นประโยชน์        กรรมการ 
      รองประธานธุรกิจเกษตรและอาหาร  
 แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๑3. นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม       กรรมการ 

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 
แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      

๑4. นายณัฎฐปวีร์  ศรีใจวงศ์        กรรมการ 
      ผู้จัดการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
 แทนนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย 
1๕. นายอนันต์  ลิลา        กรรมการและเลขานุการ 
 เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
๑. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์      ติดราชการ 
๒. อธิบดีกรมปศุสัตว์        ติดราชการ 
๓. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร       ติดราชการ 
๔. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์       ติดราชการ 
๕. อธิบดีกรมหม่อนไหม        ติดราชการ 
๖. ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย    ติดภารกิจ 
๗. นายกสมาคมปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช      ติดภารกิจ 
๘. นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย      ติดภารกิจ 
9. นายพรศิลป์  พัชรินทร์ตนะกุล       ติดภารกิจ 
๑๐. ศ.ดร.จรัญ  จันทลักขณา       ติดภารกิจ 
1๑. รศ.ดร.นภาวรรณ  นพรัตน์นราภรณ์      ติดภารกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวฐิติชญาณ์  ธีรชญาณวัฒน์   ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. นางสาววัชราพันธ์  สุโพธิณะ    กรมบัญชีกลาง 
3. นางเกศสิริ  พลูช่วย     กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4. นางสาวพรพมล  ปัทมานนท์    กรมปศุสัตว์ 
5. นางวรรณวิภา  สุวรรณรักษ์    กรมปศุสัตว์ 
6. นางสาวเสาวนีย์  กองวิบูลศิริ    ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
7. นางสาวเบญจวัลย์ มะลิลา    ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
8. นายสุนทร  นิคมรัตน์    สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย 
9. นายสุพจน์  บินยูซบ     สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย 
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๑๐.นายเมธี  สุกลธนาศร     สหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
๑๑. นายประวิทย์  กิจไพศาลรักษา   สหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
๑๒. นายสุรชัย  เปี่ยมคล้า    สหกรณ์โคเนื้อ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 
๑๓. นางสุรัสวดี  ด าริการเลิศ    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๔. นางเพ็ญแข  ศุภณฐาพร    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๕. นางทรัสตรี  จันต๊ะ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๖. นายเอกราช  ตรีลพ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๗. นายเมธี  จันต๊ะ     ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๘. นางสาวจุฑามาศ  สังข์อุดม    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๑๙. นางอารีย์  ธีระด ารงตระกูล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๐. นางสาวมาดี  อโศกธรรมรังสี    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๑. นายธนวัฒน์  อุดมสิน    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๒. นายดรงค  ติระด ารงค์กุล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๓. นายเอกพัฒน์  วิรัตน์พงษ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๔. นางสาวสุจิตรา  สารพล    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๒๕. นางสาวอัจฉรา  ศิลาพงษ์    ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.3๐ น. 

วาระท่ี ๑  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน (นางจิราวรรณ  แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) แจ้งที่ประชุมว่า เนื่อง

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ติดราชการด่วน ต้องเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี จึง
มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมแทน และท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติด
ราชการเช่นกัน จึงมอบหมายให้ดิฉันเป็นประธานการประชุมแทน ส าหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ครั้งที่ 2/2557 โดยมีเรื่องที่ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่ 
  1. ทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์  เรื่องนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 โดยภายหลังจากที่
คณะกรรมการฯ ได้มีมติในคราวนั้น ปรากฏว่าสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด ใน
ฐานะเจ้าของโครงการไม่เบิกเงินจากกองทุนฯ ไปด าเนินโครงการเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการครั้งนั้น จะท าให้สหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน จึงเป็นที่มาของการขอทบทวนมติในการประชุมในวันนี้ ซึ่ง
หากในวันนี้คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบตามที่สหกรณ์ฯ เสนอโครงการนี้ก็จะสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
  2. แผนการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 เป็นเรื่องของการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ตามข้อก าหนดตัวชี้วัดประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง 
โดยจะมีแผนการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการด าเนินงานตาม
แผนงานต่างๆ ในปี 2558 ให้ประสบผลส าเร็จ 
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  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการไปด าเนินการยกร่างค าสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการขึ้นมา 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของโครงการ
ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามมติท่ีประชุมแล้ว จึงได้น ามาเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในการ
ประชุมครั้งนี ้

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕7 เมือ่วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 
กรรมการและเลขานุการ (นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายงาน

ว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/25๕7 เมื่อ
วันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมจ านวน 35 หน้า และจัดส่งให้
กรรมการฯ ทุกท่านพิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว ปรากฏว่าไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไข 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 
1/2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7 

มติที่ประชุม  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 

1/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕7  

วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
วาระท่ี 3.1  ขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

  กรรมการและเลขานุการ (นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รายงาน
ที่ประชุมว่า  

๑. ความเป็นมา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 

3/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ โดยสนับสนุนเงินกองทุนฯ จ านวน 35,080,000 บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด จ านวน 2,340,000 
บาท และเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 32,740,000 บาท มีระยะเวลาการด าเนินงานก่อสร้างโรงฆ่าโคมาตรฐาน 2 ปี 
และระยะเวลาการคืนเงิน 18 ปี 

 2. ข้อเท็จจริง  
นับตั้งแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ อนุมัติโครงการ           

กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ ยังไม่ได้ด าเนินการขอเบิกงบประมาณจากกองทุนฯ เพ่ือไป
ด าเนินโครงการดังกล่าว โดยแจ้งว่า สหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ ากัด ซึ่งเป็น
เจ้าของโครงการดังกล่าว ไม่สามารถด าเนินโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 16 กันยายน ๒๕๕6 ที่ก าหนดให้ยืมเงินจ านวน 32,740,000 บาท ได้ เนื่องจากสหกรณ์ต้องรับภาระค่า
เสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์ที่สูงเกินกว่ารายได้ที่สหกรณ์จะได้รับจากโครงการ  
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๓. ข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพ่ือให้สหกรณ์ฯ สามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้ สหกรณ์ฯ จึงขอทบทวนมติ

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 จากเดิมสนับสนุนงบประมาณ 
จ านวน 35,080,000 บาท แยกเป็น เงินจ่ายขาด จ านวน 2,340,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 
32,740,000 บาท ระยะเวลาการคืนเงิน 18 ปี เป็น สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,080,000 บาท แยก
เป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 20,080,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 15,000,000 บาท ระยะเวลา
คืนเงิน 12 ปี ซึ่งข้อเสนอใหม่นี้เป็นข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 
4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๕6  

     กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
สอบถามว่า การเสนอพิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในเรื่องนี้มีการน าเสนอให้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาหรือไม่  

กรรมการและเลขานุการ (นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า
โครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
๒๕๕6 สนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,080,000 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 20,080,000 บาท และ
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 15,000,000 บาท หลังจากผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ แล้วได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยคณะ
กรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับรายละเอียดโครงการเป็นสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,080,000 บาท แยก
เป็น เงินจ่ายขาด จ านวน 2,340,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียน จ านวน 32,740,000 บาท ซึ่งกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปยังสหกรณ์เพ่ือไปด าเนินการแล้ว  สหกรณ์ได้แจ้งว่าไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และขอให้พิจารณาปรับรายละเอียดตามที่คณะอณุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ เห็นชอบก่อนหน้านี้ 

กรรมการ (นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แทนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) สอบถามว่า ตามข้อเสนอที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 35,080,000 
บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด จ านวน 20,080,000 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย จ านวน 15,000,000 บาท 
นั้น มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์อะไรที่ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่จะพิจารณา
อนุมัติหรือไม่  

กรรมการ (นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไว้ใน
เอกสารประกอบการพิจารณาแล้วว่า ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุนฯ ข้อ 5(3) ก าหนดให้
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุน เช่น ค่าก่อสร้างโรงเรือน โรงงาน ต้องใช้จ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียน แต่มีข้อยกเว้นไว้ในข้อ 
4(5) ว่า การใช้จ่ายเงินจ่ายขาดให้อยู่ ในดุลพินิจของคณะกรรมการ ดังนั้นในเรื่องนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของ
คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม คงต้องสอบถามฝ่ายเลขานุการว่าในกรณีนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เคย
พิจารณาเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในโครงการอื่นหรือไม่ ทั้งนี้ ฝากเป็นข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า หากจะให้น าเรื่อง
นี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ คณะอนุ กรรมการฯ ควรต้องพิจารณาถึง
สถานการณ์โคเนื้อในปัจจุบันด้านการเลี้ยงและการจ าหน่ายโคเนื้อ ด้านการน าเข้าโคแบบผิดกฎหมาย และการ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรในเรื่องเป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาประกอบด้วย  

กรรมการ (นายสมยศ  ภิราญค า ผู้แทนส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) สอบถาม
ว่า รายละเอียดของโครงการที่เสนอระบุว่าโครงการนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
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โครงการฯ มาก่อนแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๕6 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานแล้ว การน าเรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ได้ด าเนินการน าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองอีกครั้งหรือไม่ เพราะ
อาจจะมีการคาดเคลื่อน หากพิจารณาอนุมัติไปแล้วจะยังสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร)  
ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้ไม่ได้น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เนื่องจากข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นการขอทบทวนมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ โดยขอให้
คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติตามมติคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ที่เคยให้ไว้ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 
26 สิงหาคม 2556 ซึ่งในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ค านึงถึง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขของการใช้เงินกองทุนฯ โดยพิจารณาเห็นแล้วว่าโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นผู้เสนอโครงการ ได้เสนอขอ
เป็นเงินจ่ายขาดทั้งหมดแต่ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้เงินกองทุนฯ ที่ก าหนดให้การก่อสร้างต้องใช้จ่ ายเป็นเงินทุน
หมุนเวียน อย่างไรก็ดีคณะกรรมการฯ ได้เคยมีมติไว้ในกรณีของการอนุมัติเงินช่วยเหลือโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพพืชผักวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ที่ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือนบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์ และโรงเรือนปลูก
พืชผักของเกษตรกร เป็นเงินจ่ายขาดส่วนหนึ่งและเงินยืมส่วนหนึ่ง  ว่า “สิ่งก่อสร้างที่เป็นของส่วนกลางและใช้
ประโยชน์ร่วมกันสามารถสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดได้ แต่สิ่งก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์เฉพาะบุคคลควรสนับสนุนเป็นเงิน
ยืม โดยให้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 50 ของค่าก่อสร้าง” ฉะนั้น ในกรณีการขอรับเงินสนับสนุนค่าก่อสร้างโรง
ฆ่ามาตรฐาน ของโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า การสร้าง
โรงฆ่าท่ีได้มาตรฐานมีความจ าเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพเนื้อโคให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มี
ความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีต่อผู้บริโภค และเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อโคและผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้ตลาดผู้บริโภคเนื้อโคมีการขยายตัว แต่ปัจจุบันพบว่าภาคเอกชนไม่ให้ความสนใจลงทุนสร้างโรง
ฆ่าโคมาตรฐานเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนต่ า มีระยะเวลาคุ้มทุนที่ยาวนาน และหาก
โครงการนี้ประสบผลส าเร็จก็จะเป็นต้นแบบให้ภาคเอกชนกล้าที่จะลงทุนในอนาคต ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนมี
ตลาดรองรับและได้รับราคาจ าหน่ายโคเนื้อสูงมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นว่าโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
เนื้อโคขุนคุณภาพสูง สมควรสนับสนุนเป็นเงินยืมบางส่วนและเงินจ่ายขาดบางส่วน 

ประธาน (นางจิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  ให้ข้อสังเกตว่า 
หากระยะเวลาการช าระคืนเงิน 18 ปี ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และถ้าเพ่ิมระยะเวลาการช าระคืนเงินให้มากกว่า 18 
ปี สหกรณ์ฯ จะสามารถด าเนินโครงการนี้ได้หรือไม่  

ผู้ชี้แจง (นายประวิทย์ กิจไพศาลรักษา ประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรฯ) ชี้แจงว่า 
สาเหตุที่สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติได้ เพราะการอนุมัติเป็นเงินทั้งหมดนั้น 
สหกรณ์จะขาดทุนจากการด าเนินงานค่อนข้างมาก อันเนื่องมาการสหกรณ์เป็นกิจการที่ไม่หวังผลก าไร สมาชิกส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ซึ่งก าไรของสหกรณ์มีประมาณ 4 ล้านบาทต่อปี แต่ปรากฏว่าค่าเสื่อมราคาจากการ
สร้างโรงฆ่าก็มากกว่า 4 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นเฉพาะค่าเสื่อมสภาพก็ท าให้ของสหกรณ์ประสบปัญหาการขาดทุน 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านสถานการณ์โคเนื้อ ซึ่งเดิมคาดการณ์ว่าจะมีโคเนื้อจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันจ านวนโคเนื้อ
ที่น ามาช าแหละตามโรงฆ่าต่างๆ มีจ านวนลดลงอย่างมาก คณะกรรมการของสหกรณ์จึงได้พิจารณาตัวเลขแล้วมีมติ
เป็นเอกฉันท์ว่า หากด าเนินโครงการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมติแล้ว สหกรณ์มีแนวโน้มที่จะล้ม
จากภาวะการขาดทุน 

กรรมการ (นายอิทธิพงศ์  คุณากรบดินทร์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) ให้ความเห็นว่า การ
ด าเนินงานของสหกรณ์ด้านโรงฆ่าจะมีการคิดค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าช าแหละ ค่าตัดแต่ง ค่าแช่เย็นซาก ซึ่ง
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ค่าบริการต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรคิดคงที่ น่าจะสามารถข้ึนราคาค่าบริการตามภาวะเศรษฐกิจ รายได้จากการให้บริการก็
น่าที่จะมากข้ึน และสามารถช าระคืนกองทุนฯ ได้ในอนาคต 

ผู้ชี้แจง (นายประวิทย์ กิจไพศาลรักษา ประธานสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรฯ) ชี้แจงว่า 
ในส่วนของค่าบริการช าแหละนั้น สหกรณ์จะมีการปรับค่าบริการเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ในอนาคตต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เพ่ิมขึ้นเช่นกัน ส าหรับปัญหาในขณะนี้ ก็คือจ านวนโคเนื้อที่จะมาช าแหละมีจ านวนลดลง ท าให้
รายไดจ้ากการให้บริการของสหกรณ์ลดลงเช่นกัน 

ผู้ชี้แจงโครงการ (นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกษตรฯ) ชี้แจง
เพ่ิมเติมว่า โรงฆ่าที่อยู่ในโครงการนั้นเป็นโรงฆ่าที่รับช าแหละวัวของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ณ 
ปัจจุบันโรงฆ่าใช้อยู่ยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้สุขลักษณะ จึงต้องการปรับปรุงโรงฆ่าให้ได้มาตรฐานเพ่ือจูงใจ
ผู้ประกอบการน าวัวเข้ามาแปรสภาพในโรงฆ่ามาตรฐาน เพราะโรงฆ่ามาตรฐานที่มีอยู่ทั่วไปนั้นยังมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการได้ ส่วนในกรณีที่ปริมาณวัวลดลงอันเนื่องมาจากส่วนหนึ่งเราได้จ าหน่ายวัวไป
ต่างประเทศ และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะแทรกแซงตลาดน าเข้าเนื้อแบบผิดกฎหมายจากประเทศอินเดีย ท าให้
เกิดผลกระทบ  
  กรรมการ (นายบุญเพ็ง สันติวัฒนธรรม ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ให้
ความเห็นว่า โครงการนี้สภาอุตสาหกรรมเห็นด้วยและสนับสนุนว่าควรด าเนินการตั้งแต่การประชุมในคราวก่อน 
เพราะจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเนื ้อโคให้ได้มาตรฐาน แต่ด ้วยสถานการณ์ที ่เปลี ่ยนไปก็ควรให้
คณะอนุกรรมการฯ ช่วยพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง รายการใดควรช่วยเป็นเงินจ่ายขาด รายการใดควร
สนับสนุนเป็นทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะในรายละเอียดของโครงการในค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงฆ่า อาจจะเป็นเงิน
จ่ายขาดมากกว่า เนื่องจากเป็นการลงทุนในทรัพย์สินถาวร 
  ประธาน (นางจิราวรรณ  แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า ใน
หลักการแล้วเห็นด้วยกับโครงการ และเห็นถึงความจ าเป็นของการมีโรงฆ่ามาตรฐาน แต่เพ่ือให้การพิจารณาเป็นไป
ด้วยความรอบคอบ ก็เห็นสมควรให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ช่วยพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งแล้ว
น ากลับเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวต่อไป 

มติที่ประชุม 
  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าข้อเสนอของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร พิจารณาให้ความเห็นก่อนน ากลับเข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ในการประชุมคราวต่อไป โดยให้รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา  

วาระท่ี 3.2  แผนการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕8 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) ได้รายงานที่
ประชุมว่า 

๑ ความเป็นมา  
ตามข้อตกลงการประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕๕7 ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกองทุนฯ ก าหนดให้

กองทุนฯ มีการจัดท าแผนการด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 เรื่องบทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ก าหนดให้กองทุนฯ มีการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 และแผนปฏิบัติการ ปี 2558 
ตัวชี้วัดที่ ๔.5 เรื่องการบริหารจัดการสารสนเทศ ก าหนดให้กองทุนฯ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ

สารสนเทศประจ าปี 2558  
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ตัวชี้วัดที่ ๔.๖ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ก าหนดให้กองทุนฯ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ทรัพยากรบุคคล และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558  

ทั้งนี้ แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวทั้ง 3 แผนงานต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ ภายในปีงบประมาณ 2557  

๒. ข้อเท็จจริง 
  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าแผนด าเนินการจัดท าแผนงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น จ านวน 3 
แผนงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2558-2560 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ/
ปี (บาท) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดสรรและ
การเบิกจ่ายเงิน 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดสรรเงิน 

โครงการที่เสนอขอรับการช่วยเหลือ
มีความเหมาะสม น าไปปฏิบัติได้ 

ต.ค.57 -
กย.60 

50,000 

1.2 พัฒนาระบบการเงิน
และบัญช ี

มีฐานข้อมูลการเงินและการบัญชีที่มี
ข้อมูลถูกต้อง ง่าย สะดวกและ
รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล 

ต.ค.57 –
ก.ย.58 

- 

1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายเงินและการ
ช าระคืน 

การเบิกจ่ายเงินและการส่งช าระเงิน
ของโครงการ เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.57 -
ก.ย.58 

- 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการก ากับ 
ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงาน 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ติดตาม ควบคุมการ
ด า เ นิ น ง า นแ ละ ใ ช้
จ่ายเงินโครงการ 

การด าเนินงานโครงการต่างๆเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

150,000 

2.2 ประชาสัมพันธ์กองทุน กองทุนฯ เป็นที่ รู้ จักอย่างทั่ วถึ ง 
ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน
การเสนอขอเงินช่วยเหลือ และมี
โครงการเสนอขอเงินช่วยเหลือจาก
กกองทุนฯ เพิ่มมากข้ึน 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

1,500,000 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

3 . 1 เ พิ่ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร
ให้บริการ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจจากการ
ให้บริการของกองทุนฯ ในระดับสูง 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

- 

3.2 การปรับปรุ งแก้ ไข
ระเบียบกองทุนฯ 

ต.ค.57 -
ก.ย.58 

- 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุน 

4.1 บริหารความเสี่ยง สามารถลดผลกระทบจากปัจจัยที่
ส่ ง ผ ล ต่ อ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ด าเนินงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

- 

4.2 ควบคุมภายใน การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และแผนงานต่างๆ 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

- 

4 . 3  พั ฒน า ทรั พ ย า ก ร
บุคคล 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มี
ประสิทธิภาพประสิทธิ ผล และ
ท างานอย่างมีความสุข 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

50,000 

รวมงบประมาณ/ป ี 1,750,000 
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ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2558 -2560 เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจาก
ยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2557-2559 ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 
แต่เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2558-2560 มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นว่าบุคลากรเป็นหัวใจส าคัญ
ของความส าเร็จในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่อง Smart 
Officer ยุทธศาสตร์ฯ ปี 2558 จึงได้เพ่ิมเติมกลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาการท างานเป็นทีม และการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  
  2.2 แผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2558-2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ/
ปี (บาท) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวัดและ
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

1.1 ก าหนดสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร 

ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 
และใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผล
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการ
ท างานได้อย่างชัดเจน 

ต.ค.57 -
ก.ย.58 

- 

1.2 ก าหนดตัวช้ีวัดระดับ
บุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจ าป ี

มีการก าหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล
และประเมินผลการปฏิบตัิงาน ได้
อย่างเป็นธรรม 

ต.ค.57 –
ก.ย.60 

- 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
อัตราก าลัง 

2.1 จัดท าโครงสร้างกรอบ
อัตราก าลัง 

มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลัง ต.ค.57 -
ก.ย.58 

- 

2.2 จดัท าค าบรรยายลักษณะ
งาน (Job Description) 

มีค าบรรยายลักษณะงาน ที่
ชัดเจน ท าให้รู้ว่าแต่ละต าแหน่ง 
แต่ละระดับจ าเป็นต้องมีองค์
ค ว า ม รู้  แ ล ะ ห น้ า ที่ ค ว า ม
รับผิดชอบในเรื่องใดบ้าง 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

- 

2 .3  เ ต รี ย มก า ลั ง คน เพื่ อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

มีอั ตราก าลั งที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งจ านวน
และสมรรถนะของบุคลากร 
 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

1,350,000 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

3.1  จัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล 

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มี
สมรรถนะตามต าแหน่งหน้าท่ี 

ต.ค.57 -
ก.ย.60 

30,000 

3.2 สร้างความสมดุลระหว่าง
คุณภาพชีวิตและการ
ท างาน 

บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง 

ต.ค.57 -
ก.ย.58 

- 

รวมงบประมาณ/ป ี 1,380,000 

2.3 แผนการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนฯ ปี 2558 ประกอบด้วย 3 โครงการ ดังนี้ 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ/

ปี (บาท) 
โครงการ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 
1.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์

ใ ห้ เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงาน 

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ
เจ้าหน้าท่ีในอัตรา 1:1 

ต . ค . 5 7 -
มี.ค.58 

14,000 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ/
ปี (บาท) 

1.2 ดูแลและบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

เครื่ อ งคอมพิว เตอร์ และ
อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานอย่างต่อเนื่อง 
 

ต.ค.57 –
ก.ย.60 

- 

โครงการ 2 การอ านวยความ
สะดวกและสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.1 ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (website) 

Website ของกองทุนฯ มี
ข้อมูลที่เผยแพร่ที่ทันสมยั 
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอส าหรับบุคคลทั่วไป 

ต . ค . 5 7 -
ก.ย.58 

- 

2.2 การดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบเครือข่าย 

มี เ จ้ า ห น้ า ที่ ดู แ ล ร ะ บ บ
เ ค รื อ ข่ า ย ใ ห้ ใ ช้ ง า น ไ ด้
ต่อเนื่อง มีข้อมูลที่ทันสมัย 
ถูกต้อง ครบถ้วน 

ต . ค . 5 7 -
ก.ย.58 

216,000 

2 . 3  ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
โครงการเบื้องต้นผ่าน
ระบบเครือข่าย 

มีการให้บริการวิ เคราะห์
โครงการผ่านระบบเครือข่าย 

ต . ค . 5 7 -
ก.ย.58 

- 

2.4 ให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการผ่านระบบ 
e-Service 

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนโครงการผ่านระบบ
เครือข่าย 

ต . ค . 5 7 -
ก.ย.58 

- 

โครงการ 3 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการ 

พัฒนาฐ านข้ อมู ล เ พื่ อก า ร
ตัดสินใจ 

มีโปรแกรมประยุกต์ที่ง่ายตอ่
การสืบค้นและการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ต . ค . 5 7 -
ก.ย.58 

 

รวมงบประมาณ 230,000 
2.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ ปี 2558 

การด าเนินงานตามงานต่างๆ ที่ปรากฏในข้อ 2.1-2.3 รวมถึงการด าเนินการตามกรอบ
การประเมินผลกองทุนฯ ปี ๒๕58 ของกระทรวงการคลัง การปฏิบัติงานของกองทุนฯ ในปี 2558 จ าเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่าย จ านวน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา  

โดยในปี ๒๕๕8 ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี 
ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพ่ิมเติม ๑ อัตรา จากเดิมที่มีอยู่ 5 อัตรา โดยมีอัตราจ้างตามระเบียบ
พนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผล
โครงการของกองทุนฯ จ านวน 17 โครงการ และขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ตามแผนบริหาร
จัดการสารสนเทศ ปี 2558 ดังนั้น ในปี 2558 ค่าใช้จ่ายกองทุนฯ แยกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้  

(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน   ๑,350,00๐ บาท  
(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,136,000 บาท 
(3) ค่าครุภัณฑ์                             14,000 บาท 

๓. ประเด็นเพื่อพิจารณา 
3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆ ตามข้อ 2.1-2.3  
3.2 อนุมัติให้จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เพ่ิมเติมจ านวน ๑ อัตรา โดยมีอัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจ วิเคราะห์
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ข้อมูล และจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนฯ  (ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

3.3 อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน ๓,500,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน   ๑,350,00๐ บาท  
(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  2,136,000 บาท 
(3) ค่าครุภัณฑ์                             14,000 บาท 

  ๓.4 เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ มีอ านาจจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ อัตราค่าจ้างอิงตามระเบียบพนักงานราชการ 
เพ่ือปฏิบัติงานในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

  กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ที่เสนอขอในปี 2558 จ านวน 3.5 ล้านบาท เป็นการขอเป็นครั้งๆ ไป หรือ
จะเสนอขอใหม่เรื่อยๆ และเงินท่ีเหลือในปี 2557 จะน าไปใช้จ่ายในปี 58 ด้วยหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า การเสนอขอค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ จะเสนอขอเพียงปีละครั้ง และใช้จ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณ โดย
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายในปี 2557 จะส่งคืนเข้ากองทุนฯ 
  กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
สอบถามว่า แผนงานที่เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาทั้ง 3 แผน บางรายการมีการระบุงบประมาณ บางรายการก็
ไม่ได้มีการระบุงบประมาณไว้ ซึ่งในรายการที่ไม่ก าหนดงบประมาณไว้จะมีการเสนอของบประมาณภายหลังหรือไม่ 
หรือมีความม่ันใจว่าไม่มีงบประมาณก็สามารถด าเนินการในกิจกรรมเหล่านั้นได้ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า ส าหรับกิจกรรมบางรายการที่ไม่ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณไว้ เนื่องจากมีการใช้งบปกติของหน่วยงาน
ราชการในการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เช่น กิจกรรมการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ไม่ได้มีการก าหนดวงเงินงบประมาณก็เนื่องจาก การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอยู่
ภายในแผนการด าเนินงานของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีงบประมาณอยู่แล้ว เป็นต้น 
  กรรมการ (นางสาวสีค า  เจนหัตถการกิจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง) ให้ข้อสังเกตว่า แม้ว่าบาง
กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานอื่นๆ จะไม่ได้ใช้งบประมาณจากกองทุน แต่ก็ควรระบุวงเงินงบประมาณใน
กิจกรรมนั้นๆ ไว้ด้วย โดยมีหมายเหตุว่างบประมาณที่ใช้ด าเนินการมาจากแหล่งเงินใด ส าหรับยุทธศาสตร์ ที่ 3.2 
แผนงานแก้ไขระเบียบกองทุนฯ 8 ฉบับ ได้ระบุระยะเวลาการด าเนินงานไว้ค่อนข้างกว้าง จึงควรแบ่งช่วงเวลาให้
ชัดเจนว่าอะไรจะท าแล้วเสร็จในช่วงไหน เพ่ือให้สามารถวัดผลส าเร็จได้ง่าย และกิจกรรมการให้ความรู้ผ่านระบบ E-
Learning ควรมีการวัดความรู้ก่อน (Pre-test) และหลังการเรียนรู้ (Post-test) ด้วย 
  กรรมการ (นายสุรพล  ใจดี ผู้แทนกรมการข้าว) สอบถามว่า ในแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 
2558-2560 หน้าที่ 8 มีการระบุปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แผนปฏิบัติงานภายใต้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ได้มีการน าประเด็นปัญหาเหล่านั้น ไปแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร) 
ชี้แจงว่า แผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2558-2560 และแผนปฏิบัติงาน ได้น าประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการ
ด าเนินงานปี 2557 มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาของการด าเนินงานโครงการไม่เป็นไป
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ตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ก าหนด ก็ได้มีการก าหนดแผนงานเร่งรัด ติดตามการเบิกจ่ายเงินและการส่ง
ช าระคืน และแผนงานติดตามผลการด าเนินงาน หรือปัญหาในเรื่องของหน่วยงานราชการ เกษตรกร และสถาบ ั น
เกษตรกร ยังไม่รู้จักกองทุนฯ ขาดความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ก็ได้มีการก าหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์ไว้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าว และ
ปัญหาในเรื่องของสถาบันเกษตรกรขาดความรู้ความสามารถในการเขียนโครงการ แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ก็มีการ
ก าหนดแผนงานการให้ความรู้ผ่านระบบ e-Learning การให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ e-Service เป็นต้น 

มติที่ประชุม   
1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ปี 2558-2560 แผนปฏิบัติการ ปี 2558 แผนยุทธศาสตร์

ทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2558 และแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปี 
2558 ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ โดยรับข้อสังเกตของที่ประชุมไปปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2. อนุมัติให้จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เพ่ิมเติมจ านวน ๑ อัตรา  โดยมีอัตราจ้างตามระเบียบพนักงานราชการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการส ารวจ วิเคราะห์
ข้อมูล และจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการของกองทุนฯ  (ปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ประเมินผล 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

3. อนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน ๓,500,๐๐๐ บาท 
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7 - ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 โดยสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ค่าจ้างชั่วคราววงเงิน      ๑,350,00๐ บาท  
(1.1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา 675,000 บาท 
(1.2) นักวิชาการการเงิน  2 อัตรา   450,000 บาท 
(1.3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา  225,000 บาท 

(๒) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      2,136,000 บาท 
(3) ค่าครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์)                                     14,000 บาท 

  4. เห็นชอบให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ มีอ านาจจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกองทุนฯ อัตราค่าจ้างอิงตามระเบียบพนักงานราชการ 
เพ่ือปฏิบัติงานในกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

วาระท่ี 3.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อด าเนินงานในเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ 
  ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) รายงานที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2557 มีมติดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ รวมถึงการติดตามเร่งรัดและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตลอดจนปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในโครงการ 

2. ให้ฝ่ ายเลขานุการฯ ทบทวนองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของค ณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และคณะท างานจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ของกองทุนฯ ให้เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน  

ทั้งนี้  ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในการประชุมคราวต่อไป 
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ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ตามมติคณะกรรมการฯ แล้ว ดังนี้ 
1. คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับการ

สนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีองค์ประกอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 ท่าน โดยมีเลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจ ท าหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก ากับดูแล ติดตามประเมินผล และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 
กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ   

2) แก้ไขปัญหาโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการรบริหารกองทุนฯ โดยมีอ านาจขยายระยะเวลาโครงการ การใช้เงินเหลื่อมปี เปลี่ยนแปลงแผน
ปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินภายในงบเดียวกัน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระเงินคืน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
กิจกรรมของโครงการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนและหรือ
เปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมไปเพ่ิมวงเงินรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
วงเงินโครงการ 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไม่เป็นการเพ่ิมวงเงินและไม่ท าให้เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีลดลงในสาระส าคัญ  

3) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามความเหมาะสม 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มอบหมายและให้แต่งตั้ง

คณะท างานได้ตามความจ าเป็น 
2.2 คณะอนุกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ มี

องค์ประกอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 13 ท่าน โดยมีรองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ ท าหน้าที่
เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ท าหน้าที่เป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์กองทุน         
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
   2) ก ากับดูแลและให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการประชาสัมพันธ์
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
   3) รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามความเหมาะสม 
   4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศมอบหมาย และให้แต่งตั้งคณะท างานได้ตามความจ าเป็น  

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ ตามที่ฝ่าย
เลขานุการฯ เสนอ 

ประธาน (นางจิราวรรณ  แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ความเห็นว่า 
อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานของโครงการฯ ในข้อ 2 เป็น
การลดทอนอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ หรือไม่ ถ้าให้อ านาจเหล่านี้แก่คณะอนุกรรมการฯ คณะ
กรรมการฯ จะมีท าหน้าที่อะไร และการให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการ
จัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมไปเพ่ิมวงเงินรายการ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างได้ ซึ่งในงบประมาณปกติเรื่องเหล่านี้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการ ตรงนี้มีความ
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เหมาะสมหรือไม่ที่จะให้เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการฯ เพราะคณะอนุกรรมการฯ ไม่ได้เป็นนิติบุคคล และมิใช่
หัวหน้าส่วนราชการ 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) ชี้แจงว่า อ านาจ
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน ในข้อ 2 เดิมทีเป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ ยกเว้น อ านาจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการในการจัดหา
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเรื่องที่ฝ่ายเลขานุการเสนอเพ่ิมเติมโดยเทียบเคียงมาจากอ านาจหน้าที่ของหัวหน้า
ส่วนราชการในการใช้งบประมาณปกติ และเนื่องจากมีการเสนอขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ ฝ่ายเลขานุการจึง
ได้น าอ านาจของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มาเป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการชุดนี้แทน อย่างไรก็ตาม
ก็ข้ึนกับที่ประชุมคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าคณะอนุกรรมการฯ ควรมีอ านาจใดบ้าง 

กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า รองเลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) ให้
ความเห็นว่า คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล ก็ควรมีอ านาจในเรื่องของการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ไม่ใช่อ านาจในเรื่องการ ขยายระยะเวลาโครงการ การใช้เงินเหลื่อมปี เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงาน การขยายเวลา
การช าระหนี้ และการน าอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มาก าหนดไว้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล จะท าให้อ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนกันหรือไม่ จนเกิดความสับสนได้ว่าใครจะ
เป็นผู้ใช้อ านาจ เรื่องใดควรเสนอคณะอนุกรรมการชุดใดพิจารณา 

กรรมการ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองเลขาธิการส างานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ) ให้ความเห็นว่า การให้อ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบางคณะ จะมีการก าหนดขอบเขตของ
อ านาจจากวงเงิน โดยวงเงินที่เกินกว่านั้นก็ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ เป็นต้น ส าหรับคณะอนุกรรมการใน
การติดตามประเมินผล กับคณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาโครงการ ควรเป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน
เนื่องจากการแก้ไขปัญหาโครงการ จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจากการติดตามประเมินผลเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) ชี้แจงว่า โดย
ข้อเท็จจริงแล้วคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้กองทุนฯ ทุกคณะจะต้องมีการทบทวนใหม่ทั้งหมด เนื่องจาก ขณะนี้
กองทุนฯ ได้มีการแก้ไขระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่งสถานะล่าสุดอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง 
และเมื่อกรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบกับร่างระเบียบดังกล่าวก็จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเมื่อมีการ
ประกาศระเบียบฉบับดังกล่าวแล้ว จะมีผลท าให้คณะอนุกรรมการที่มีอยู่เดิมต้องถูกยกเลิก ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ก็
จะต้องน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และคณะอนุกรรมการชุด
อ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ นอกเหนือจากที่น าเสนอในวันนี้ด้วยเช่นกัน การน าเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการในวันนี้เป็นการขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามมติคณะกรรมการครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเสนอ
เพ่ิมเติมเท่านั้น โดยฝ่ายเลขานุการมิได้น าเสนอในภาพรวมทั้งหมด จึงอาจท าให้คณะกรรมการไม่เห็นถึงความ
แตกต่างของอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการเห็นว่า การแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการยังไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะต้องรอการแก้ไขระเบียบกองทุนฯ และประกาศใช้ระเบียบในราช
กิจจานุเบกษาก่อน ดังนั้น ในครั้งนี้จะขอน าเรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลับไปทบทวน และน า เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาในคราวต่อไป โดยจะเสนอให้คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะใน
คราวเดียวกัน เพื่อให้เห็นขอบเขตของอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจน 

มติที่ประชุม 
  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ทุกคณะรวมทั้งคณะอนุกรรมการที่จะมีการพิจารณาแต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้ง 2 คณะ ให้มี
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อ านาจหน้าที่ไม่คาบเกี่ยวหรือซ้ าซ้อนกัน และให้น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาภายหลังจากประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ 
วาระท่ี 4.1 สถานะการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) รายงานที่ประชุมว่า 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปี 2549-2557 รวมเป็นเงิน 758 
ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการไปแล้ว 21 โครงการ 
เป็นเงิน 746.72 ล้านบาท แยกเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 295.04 ล้านบาท และเงินจ่ายขาด 451.69 ล้านบาท 
สถานะการเงิน ณ วันที่ 15 กันยายน 2557 กองทุนฯ มีเงินสด จ านวน 161.77 ล้านบาท โดยในจ านวนนี้มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่างๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549-2557 จ านวน 67.62 ล้านบาท ดังนั้น 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน จ านวน 94.16 ล้านบาท ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2558 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 60 ล้านบาท ดังนั้น กองทุนฯ จะมีเงินส าหรับ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 จ านวนทั้งสิ้น 154.16 ล้านบาท 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

วาระท่ี 4.2   ผลการปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานต่างๆ ของกองทุนฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) รายงานที่ประชุมว่า ในปี 
๒๕๕7 กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดตัวชี้วัดที ่4.1 เรื่อง บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน โดย
ก าหนดใหค้ณะกรรมการมีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของกองทุนฯ อย่างครบถ้วนและเพียงพอใน 7 เรื่อง 
ได้แก่ 1) การควบคุมภายใน 2) การตรวจสอบภายใน 3) การบริหารความเสี่ยง 4) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
5) การบริหารทรัพยากรบุคคล 6) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน และ 7) ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน  

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. การควบคุมภายใน ได้ด าเนินการ 1) จัดท าช่องทางร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์ 

และโทรสารแล้ว ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อร้องเรียนต่อการด าเนินงานของกองทุนฯ 2) สอบทานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แล้ว ปรากฏว่าไม่พบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3) มีค าสั่งมอบอ านาจในการอนุมัติที่ชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 4) รายงานทางการเงินให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรรับทราบทุกไตรมาส และ 5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานปี 57 และความก้าวหน้า
ของโครงการภายใต้กองทุนฯ ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

2. การตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ด าเนินการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อสังเกตของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

3. การบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 2557 และด าเนินการ
ครบถ้วนแล้วในทุกกิจกรรม โดยความเสี่ยงอยู่ในระดับควบคุมได้ 

4. การบริหารจัดการสารสนเทศ ได้ด าเนินการ 1) จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์เพื่อดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของกองทุนฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2)เผยแพร่
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คู่มือการเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ทางเว็ปไซต์ 3) พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือให้มีคลังข้อมูลที่ง่าย
ต่อการสืบค้น และ 4) จัดให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทุกคนมีพ้ืนที่ใช้งานบน intranet  

5. การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการ 1) บุคลากรได้รับการอบรมครบทุกคน ๆ ละ 1 หลักสูตร 
โดยมีบางคนได้รับการอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร 2) ก าหนดค่านิยมร่วม และ 3) ส ารวจความพึงพอใจของบุคลากร
ส าหรับ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน และ ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ได้รายงานไว้แล้วในวาระท่ี 4.1 และ
วาระที่ 4.3 

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 4.3 ผลการด าเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) รายงานที่ประชุมว่า 
ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามโครงการจ านวน 21 โครงการ พบว่า โครงการส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เงิน และแผนการช าระคืนเงินยืม ของโครงการ ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายของแต่ละโครงการแต่มี 2 โครงการมีที่ประสบปัญหาการส่งช าระคืน ได้แก่  

1. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา ได้ครบก าหนดช าระคืนเงินกองทุนฯ งวดที่ 6 เมื่อวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเงิน 540,000 บาท  แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันยังคงค้างช าระคืนเงิน งวดที่ 6 พร้อม
ค่าปรับจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 รวมเป็นเงิน 550,430.14 บาท  

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด ไม่
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ครบก าหนดช าระคืนเงิน งวดที่ 1 
แล้ว จ านวน 834,000 บาท แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันยังคงค้างช าระคืนเงิน งวดที่ 1 พร้อมค่าปรับจนถึงวันที่ 
29 กันยายน 2557 รวมเป็นเงินจ านวน 849,834.58 บาท  

และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้น าทั้ง 2 โครงการเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ในการประชุม ครั้งที่  2/2557 วันที่  29 กันยายน 2557 ซึ่ ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

1. โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เร่งด าเนินการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยพิจารณาจาก
ข้อเท็จจริงและสถานะการเงินของกลุ่มเกษตรกรฯ และจัดท าแผนเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ภายใน 3 
เดือน 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด ให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการเร่งรัดติดตามเงินเหลือจ่ายของโครงการ จ านวน 1.72 ล้านบาท ส่งคืนกองทุนฯ โดยเร็ว 
ส าหรับเงินที่ค้างช าระอีกจ านวน 2.22 ล้านบาท ให้ด าเนินการจัดท าแผนการช าระคืนให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ทางการเงินของสหกรณ์ฯ และเสนอให้คณะอนุกรรการฯ พิจารณาโดยเร่งด่วนต่อไป 

กรรมการ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองเลขาธิการส างานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ) สอบถามว่า ขอทราบถึงสาเหตุการค้างช าระเงินของโครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา  

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) ชี้แจงว่า จากการ
ลงพื้นทีโ่ครงการของฝ่ายเลขานุการฯ พบปัญหาของการช าระคืน ดังนี้ 
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1. วัตถุประสงค์ของโครงการเดิม ก็คือการผลิตชาจีนจ าหน่ายให้ไต้หวัน โดยกองทุนฯ ให้
การสนับสนุนเครื่องจักรอุปกรณ ์แต่ปรากฏว่าภายหลังจากการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จทางไต้หวันก็ไม่ได้มารับซื้อ
ชาจีนจากกกลุ่มฯ ตามท่ีตกลงกันไว้  

2. ปัจจุบัน บริษัทฉุยฟง จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับซื้อชาจีนรายใหญ่ในพ้ืนที่ได้ก าหนดราคารับซื้อ
ชาจีนไว้ที่กิโลกรัมละ 90 บาท ซ่ึงเป็นราคารับซื้อที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิตชาจีนของกลุ่มฯ กลุ่มฯ จึงไม่สามารถผลิต
ชาจีนจ าหน่ายได้ ปัจจุบัน กลุ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายชาอัสสัมเท่านั้น แต่การจ าหน่ายชาอัสสัมก็ประสบปัญหา
สินค้าค้างสต๊อกอยู่ที่กลุ่มฯ 50 ตัน ส่วนที่จ าหน่ายไปแล้วก็ยังไม่ได้ช าระเงินจากผู้รับซื้อ ท าให้กลุ่มไม่มีรายได้ 
นอกจากนี้ บริษัท ฉุยฟง จ ากัด มีการขยายพ้ืนที่ปลูกชาเพ่ิมมากขึ้น และมี บริษัทบุญรอด เทรดดิ้ง จ ากัด ได้เข้าไป
ลงทุนปลูกชาในพ้ืนที่เช่นเดียวกัน ท าให้เกษตรกรรายเล็กประสบปัญหาค่อนข้างมาก 

กรรมการ (นายสมยศ ภิราญค า  ผู้แทนส างานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) สอบถามว่า 
โครงการที่ประสบปัญหาการช าระคืนจะมแีนวทางแก้ไปปัญหาอย่างไร จะยกหนี้ให้หรือไม่ หรือจะฟ้องร้องด าเนินคดี
หรือ จะขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไปจนกว่าจะช าระคืนได้ หรือจะมีวิธีอ่ืนๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ในอนาคตเกิดขึ้นแน่นอน
และกองทุนฯ มีการเตรียมการไว้อย่างไรบ้าง 

ฝ่ายเลขานุการฯ (นายเอกราช ตรีลพ หัวหน้ากลุ่มกองทุนปรับโครงสร้างฯ) ชี้แจงว่า ฝ่ายเลขานุการฯ 
ค านึงถึงเหตุการณ์การค้างช าระคืนเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ให ้มีการพิจารณาแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาโครงการ ในวาระที่ผ่ านมา เ พ่ือให้
คณะอนุกรรมการฯ ได้ไปก าหนดแนวทางหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้มาร่วมกันคิดว่าต้องท าอย่างไรเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่มีประสบการณ์แบบนี้  
จึงอาจจะต้องไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร หรือกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
ซ่ึงเป็นกองทุนที่ตั้งมานานและมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี 

ประธาน (นางจิราวรรณ แย้มประยูร  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ให้ข้อสังเกตว่า 
ควรไปศึกษาดูว่าสาเหตุใดที่ท าให้ โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชาและโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิม
มูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต  

มติที่ประชุม 
รับทราบ  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

  -ไม่มี- 
 
เลิกประชุมเวลา  15.45 น. 

  

 
    น.ส.จุฑามาศ  สังข์อุดม  ผู้จดรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
    นายเอกราช  ตรีลพ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    เศรษฐกรช านาญการพิเศษ 
 


